

## KẾ HOẠCH

### Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2024

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030.

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và tổ chức thành phố năm 2024 với những nội dung sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về bảo vệ môi trường, quản lý đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển và đại dương, của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; các thông điệp của Liên hiệp quốc về các ngày lễ môi trường đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường.

- Tăng cường công tác thu gom, tái chế chất thải rắn; tuyên truyền về hạn chế, tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần.

#### II. YÊU CẦU

- Đồng loạt tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng ngày lễ môi trường đảm bảo hiệu quả, thiết thực, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các

ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

- Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong phú, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường gắn với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

### **III. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

#### **1. Các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức**

- Lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, đảo vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của các phòng, ban ngành và UBND các xã, phường.

- Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về môi trường tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 10/11/2023 của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, với chủ đề năm "*Nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh*", Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/12/2023 của Thành ủy Uông Bí về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề "*Nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; triển khai quy hoạch, thúc đẩy đầu tư*"

- Tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và Nhân dân trong tham gia quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên; không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý, hiếm, ưu tiên bảo vệ; phát hiện, tiêu

diệt loài ngoại lai xâm hại; chia sẻ công bằng, hợp lý các lợi ích thu được từ thiên nhiên và cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng.

- Giới thiệu, triển khai các mô hình, giải pháp công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức triển khai hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định nhằm đảm bảo triển khai thực hiện phân loại CTRSH **chậm nhất là ngày 31/12/2024**.

- Tuyên truyền về hạn chế, tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021, Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

## **2. Các hình thức truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường**

- Mở rộng đối tượng, đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung tuyên truyền, coi trọng công tác truyền thông, giáo dục; tổ chức các buổi Hội nghị, hội thảo, tập huấn, học tập kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Thực hiện phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, ra quân phát quang, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông các tuyến cống, rãnh, kênh, mương, loại trừ loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại, trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, cải tạo hành lang sinh thái ven biển, ... Hưởng ứng phong trào ngày “Thứ 7 tình nguyện”, ngày “chủ nhật xanh”, mô hình “5 không 3 sạch”, “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, “văn phòng xanh”; ... trên địa bàn các xã, phường. Các đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức ra quân dọn vệ sinh trụ sở làm việc, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh và duy tu các công trình bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên quản lý.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chủ đề của các

Ngày lễ và sự kiện môi trường; tổng kết báo cáo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào về bảo thành phố.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp: Mít tinh, treo băng rôn, khẩu hiệu theo chủ đề của các ngày lễ, tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, giao lưu liên hoan văn nghệ chuyên đề, duy trì và triển khai các mô hình, ngày hội tái chế, phân loại rác thải, ra quân trồng cây, vệ sinh môi trường... và các hoạt động khác tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông gián tiếp: Thông qua các kênh phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí về hoạt động hưởng ứng liên quan tới ngày lễ, sự kiện môi trường tại Quảng Ninh vào thời điểm trước, trong và sau khi kết thúc mỗi đợt tuyên truyền trực tiếp.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các phòng, ban ngành, UBND các xã, phường căn cứ nội dung Kế hoạch và các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường về các Ngày lễ môi trường chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

2. Giao chủ trì, tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng ngày lễ môi trường năm 2024:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường về chủ đề, nội dung tuyên truyền<sup>1</sup> để hướng dẫn các xã, phường, tổ chức, đ thành phố tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường (tháng 6/2024), Tuần lễ quốc gia về Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6) và ngày hội tái chế rác thải.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường, Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

- Phòng Kinh tế căn cứ hướng dẫn của Sở Công thương tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 trên địa bàn thành phố.

---

<sup>1</sup> Ngày đất ngập nước thế giới (2/2), Ngày nước thế giới (22/3); Ngày khí tượng thế giới (23/3), Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ quốc gia về Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 tháng 9).

- Công ty nhiệt điện Uông Bí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các chi nhánh điện. Vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm truyền thông văn hóa thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển đảo, tăng cường thời lượng đưa tin tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện môi trường và các hoạt động hưởng ứng của tỉnh Quảng Ninh.

4. UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng, treo băng rôn, khẩu hiệu, đưa tin bài, hình ảnh, các thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đến các đơn vị, tổ chức, cộng đồng nhân dân trước, trong mỗi đợt tuyên truyền về các ngày lễ và sự kiện môi trường; tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường;...

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường biển đảo, phát hiện, tiêu diệt loài ngoại lai xâm hại đến các cấp Hội; nhân rộng và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, vận động các hội viên, đoàn viên tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

6. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị sản xuất kinh doanh than, điện, xi măng, các đơn vị Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: Chỉ đạo các đơn vị thành viên, các nhà đầu tư thứ cấp chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày lễ theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; quan tâm triển khai các chương trình hiện đại hóa công nghệ khai thác, sản xuất, tăng cường tuần hoàn, tái sử dụng chất thải nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, môi trường, cảnh quan du lịch, khu đô thị xung quanh; kiểm soát chặt chẽ, an toàn bãi thải mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh (nếu có); thực hiện ra quân tổng vệ sinh, duy tu, sửa chữa các công trình bảo vệ môi trường...

7. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị chủ động cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nêu có vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị báo cáo UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo. ~~HO~~

**Nơi nhận:**

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP;
- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND TP;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị sản xuất kinh doanh than, điện, xi măng, các đơn vị Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Thành**